

Số: 2678 / TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2006

Kính gửi

- Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng và thương mại D.Q;
(A11/23A Phường Bình Trị Đông B – Q. Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trả lời công văn số 68/CVDQ06 ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng và thương mại D.Q về việc thời gian ân hạn nộp thuế Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Trên mạng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng và thương mại D.Q không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế do đã từng bị nợ thuế cưỡng chế trên mạng KTT559 tờ khai 665/NKD ngày 1/2/2005 do chậm nộp tiền thuế điều chỉnh tăng tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (Chi cục hải quan khu vực D). Sau khi xem xét các chứng từ xuất trình, Tổng cục Hải quan nhận thấy Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng và thương mại D.Q không thuộc diện nợ thuế quá hạn 90 ngày theo quy định và đáp ứng đủ tiêu chí về nợ thuế để được hưởng thời gian ân hạn.

Như vậy, Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng và thương mại D.Q được hưởng thời gian ân hạn thuế theo quy định với điều kiện ngoài số nợ thuế, phạt của tờ khai nêu trên, nếu không có nợ quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2/ Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra đối chiếu các chứng từ xuất trình của Công ty, nếu Công ty không có nợ thuế quá hạn 90 ngày thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan theo công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006, để Tổng cục Hải quan sử dụng chức năng “giải tỏa nợ thuế theo tờ khai” xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên Hệ thống quản lý rủi ro.

Tổng cục Hải quan thông báo để của Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng và thương mại D.Q biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Đặng Thị Bình An